DO NOT OPEN THIS QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

Version Code

SUBJECT CODE: 146

Question Booklet No.



SPECIFIC PAPER

(PAPER-II)

Time Allowed: 2 Hours Maximum Marks: 200

INSTRUCTIONS

- Immediately after the commencement of the Examination, before writing the Question Booklet Number in the OMR sheet, you should check that this Question Booklet does NOT have any unprinted or torn or missing pages or questions etc. If so, get it replaced by a complete 'Question Booklet' of the available series.
- Write and encode clearly the Version Code A or B Subject Code, Register Number and Ouestion Booklet Number as the case may be, in the appropriate space provided for that purpose in the OMR Answer Sheet. Also ensure that candidate's signature and Invigilator's signature columns are properly filled in. Please note that it is candidate's responsibility to fill in and encode these particulars and any omission/ discrepancy will render the OMR Answer Sheet liable for Rejection.
- You have to enter your Register Number in the **Register Number** Question Booklet in the box provided alongside. DO NOT write anything else on the Question Booklet.
- This Question Booklet contains 100 questions, including (a) General Kannada: 1 to 35, (b) General English: 36 to 70, (c) Computer Knowledge: 71 to 100. Each question contains four responses (choices/options). Select the answer which you want to mark on the Answer Sheet. In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which you consider the most appropriate. In any case, choose ONLY ONE *RESPONSE* for each question.
- 5. All the responses should be marked ONLY on the separate OMR Answer Sheet provided and ONLY in Black or Blue Ballpoint Pen. See instructions in the OMR Answer Sheet.
- All questions carry equal marks. Every question for which wrong answer has been given by the candidate, 1/4th (0.25) of the marks assigned for that question will be deducted.
- Sheets for rough work are appended in the Question Booklet at the end. You should not make any marking on any other part of the Question Booklet.
- Immediately after the final bell indicating the conclusion of the examination, stop making any further markings in the Answer Sheet. Be seated till the Answer Sheets are collected and accounted for by the Invigilator.
- Questions are printed both in English and Kannada. If any confusion arises in the Kannada Version, refer to the English Version of the questions. Please Note that in case of any confusion the English Version of the Question Booklet is final.

Use of Mobile Phones, Calculators and other Electronic/Communication gadgets of any kind is prohibited inside the Examination venue.



		l =	
1.	'ಶಬ್ದ' ಎಂದರೇನು ?	5.	ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
	(1) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿಗಳ ಗುಂಪು		ಪಷಯಗಳನ್ನು ನರ ಹೂರದನ.
	(2) ಕನಿಷ್ಠ ಧ್ವನಿಗಳ ಗುಂಪು 🗸		ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಷಯ
	(3) ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪು		A. ವಾಗ್ಯೂಷಣ 1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು
	(4) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪದ		ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
			ಕಾ ಶೋಧ
2.	ನಿರಂತರ ಚಲನಶೀಲವುಳ್ಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ?		B. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ 2. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ
	(1) ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆ		C. ಸಂಚಯ 3. ವಿದ್ವತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ
	(2) ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ		ಪ್ರಚಾರ
	(3) ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷೆ		D. ರುಜುವಾತು 4. ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
	(4) ಜೀವಂತ ಭಾಷೆ 🗸		ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ :
			A B C D
3.	ಅಳು, ನಗು, ಕೊಡು, ಮಲಗು ಇವುಗಳು		(1) 4 3 2 1
	ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ?		(2) 3 4 1 2
	(1) ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ		(3) 2 3 4 1 🗸
	(2) etart gamza \checkmark		(4) 1 2 3 4
	(3) ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ		(1) 1 2 3
	(4) ವಿದ್ಯರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ		
		6.	'ಗುಹೇಶ್ವರಾ' ಅಂಕಿತನಾಮದ ವಚನಕಾರ ಯಾರು ?
4.	ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯ ಮೂಲ :		·
	(1) ಖರೋಷ್ಠಿ		(1) ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ
	(2) ನಾಗರಿ		(2) ಬಸವಣ್ಣ
	(3) ದೇವನಾಗರಿ		(3) ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ
		1	

146

- 7. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ ? ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ.
 - (1) ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕುವೆಂಪು, ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಗೋಕಾಕ್, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್,

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ

- (2) ಒಟ್ಟು 7 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕುವೆಂಪು, ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ
- (3) ಒಟ್ಟು 6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕುವೆಂಪು, ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್
- (4) ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
 ಕುವೆಂಪು, ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ, ಶಿವರಾಮ
 ಕಾರಂತ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್
 ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಗೋಕಾಕ್,
 ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್,
 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ,
 ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ
- 8. ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಭಾಜನರಾದ ಕವಿ ಯಾರು ?
 - (1) ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
 - (2) ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 - (3) ಕುವೆಂಪು 🗸
 - (4) ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ

- 9. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ?
 - (1) ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಕುವೆಂಪು, ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
 - (2) ಒಟ್ಟು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಕುವೆಂಪು
 - (3) ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಪಂಜೆಮಂಗೇಶರಾಯ, ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಕುವೆಂಪು, ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ 🗸
 - (4) ಒಟ್ಟು ಐದು ಜನರನ್ನು ಪಂಜೆಮಂಗೇಶರಾಯ, ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಕುವೆಂಪು, ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ
- 10. 'ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಿಕಾ' ಸಂಪುಟಗಳ ಕರ್ತೃ.
 - (1) ರೆ. ಫ. ಕಿಟೆಲ್
 - (2) ಬಿ.ಎಲ್.ರೈಸ್ 🗸
 - (3) ಕೆ.ಟಿ. ಪಾಠಕ್
 - (4) ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
- 11. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಜರುಗಿತು?
 - (1) ಬಿಜಾಮರ ಕ್ರಿ.ಶ. 1923
 - (2) ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 1924 🗸
 - (3) ಧಾರವಾಡ ಕ್ರಿ.ಶ. 1925
 - (4) ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ರಿ.ಶ. 1925

- 12. 'ಎನಿತು ಇನಿದು ಈ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು ಮನವನು ತಣಿಸುವ ಮೋಹನ ಸುಧೆಯು' ಇದು ಯಾವ ಕವಿ ಸಾಲುಗಳು ?
 - (1) ಕುವೆಂಪು
 - (2) ಆನಂದ ಕಂದ 🗸
 - (3) ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ
 - (4) ಶಾಂತಕವಿ
- 13. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಪಿ. ಲಂಕೇಶ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲರು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು. ಅವರ ಕೃತಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಕವಿಗಳು ಕೃತಿಗಳು

- A. ಗಿರೀಶ್ 1. ಕೊಡೆಗಳು ಕಾರ್ನಾಡ್
- B. ಪಿ. ಲಂಕೇಶ 2. ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
- C. ಚಂದ್ರಶೇಖರ 3. ನಾಗಮಂಡಲ ಕಂಬಾರ
- D. ಚಂದ್ರಶೇಖರ 4. ನನ್ನ ತಂಗಿಗೊಂದು ಪಾಟೀಲ ಗಂಡು ಕೊಡಿ

ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:

- A B C D
- (1) 1 2 3 4
- (2) 3 4 2 1 \checkmark
- (3) 4 3 2 1
- (4) 2 3 4 1

- 14. ಅರಬ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸುಲೇಮಾನ್ "ಈ ಕಾಲದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಬೃಹರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಯಾವ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ?
 - (1) ಚಾಲುಕ್ಯರು
 - (2) ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು 🗸
 - (3) ಹೊಯ್ನಳರು
 - (4) ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಟರು
- 15. 'ಕರ್ಣಾಟಕ' ಹೆಸರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಎಲ್ಲಿ ?
 - (1) ಮಹಾಭಾರತ 🗸
 - (2) ರಾಮಾಯಣ
 - (3) ಶಾಸ್ತ್ರ
 - (4) ಮರಾಣ
- 16. 'ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ' ಬಿರುದು ಯಾರದು?
 - (1) ಸಂಚಿಹೊನ್ನಮ್ಮ
 - (2) ಮದನಿಕೆ
 - (3) ವಿಮಳೆ
 - (4) ಶಾಂತಲಾದೇವಿ 🗸
- 17. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿ.
 - (1) ಗರತಿಯ ಹಾಡು 🗸
 - (2) ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ

 - (4) ನನ್ನ ನಲ್ಲ

18.	'ಹಿಮಾಲಯ' ಯಾವ ನಾಮ ?	23.	'ಸುಸಂಗ' ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ
	(1) ಅಂಕಿತನಾಮ್ 🗸		(1) ಸತ್ಸಂಗ
	(2) ರೂಢನಾಮ		(2) ಅನಂಗ
	(3) ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ		(3) ದುಸ್ಸಂಗ 🗸
	(4) ಭಾವನಾಮ		(4) ದೇವಾಂಗ
19.	'ಮನೋಜ್ಞಮಾಗೆ' ಇದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ?	24.	'ಓನಾಮ' ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ (1) ಪ್ರಾರಂಭದ ಪಾಠ 🗸
	(1) ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ		(2) ಕೊನೆ ಪಾಠ
	(2) ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ		(3) ನಾಮ ಬಳಿ
	(3) ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ 🗸		(4) ಓ ಎನ್ನುವ ನಾಮ
	<u> </u>		~
		25.	'ಧುರ್ಯೊಧನ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
20.	ಕನ್ನಡದ 'ದಿಗ್ವಾಚಿ ' ಯಾವುದು ?		(1) ದುರ್ಯೋಧನ 🗸
	(1) ಎತ್ತಣ		(2) ಧುರ್ಯೋದನ
	(<u>2) ಮೂಡಣ</u> ✓		(3) ದುರ್ಯೊದನ
	(3) ಗಡಣ		(4) ಧುರ್ಯೊಧನ
	(4) ನಗಣ		
21.	'ಜಲ್ಮ' ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ರೂಪ ಯಾವುದು ?	26.	ಎಚ್. ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಹೆಸರೇನು ?
	(1) ಜಿಜ್ಘಾಸೆ		(1) ಕಲಾಗ್ರಾಮ
	(2) ಜನ್ಮ 🗸		(2) ಜಾನಪದ ಲೋಕ 🗸
	(3) ಜಿಗುಪ್ಪೆ		(3) ಜಾನಪದ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ
	(4) ಜುಲ್ಮಾನೆ		(4) ರಂಗಾಯಣ
22.	'ನಳಿನಜನಿಳಯ' ಎಂದರೆ	27.	ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದವರು.
	(1) ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಿಲಯ		(1) ಟಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ
	(2) ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿಲಯ 🗸		(2) ಎಂ.ಪಿ. ನಾಡಕರ್ಣಿ 🗸
	(3) ಶಿವನ ನಿಲಯ		(3) ಎಚ್.ಪಿ. ದಾಸಪ್ಪ
	(4) ಇಂದ್ರನ ನಿಲಯ		(4) ಕೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ
146	(5 -	A)	

- 28. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
 - ಹೇಳಿಕೆ : "ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ರಾಜರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು"

ಕಾರಣ : ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

- (1) ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಅರಳಿಸಲು
- (2) ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
- (3) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು 🗸
- (4) ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು
- 29. ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ
 - (1) ಸಾಹಿತಿ ಕಲಾವಿದರ ಹೋರಾಟ
 - (2) ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರ ಹೋರಾಟ
 - (3) ನದಿ ನೀರಿನ ಹೋರಾಟ
 - (4) ನಾಡು ನುಡಿಯ ಹೋರಾಟ 🗸
- **30.** ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಕಟ್ಟು' ಎಂಬುದು
 - (1) ಕರ್ಮಪದ
 - (2) ಕ್ರಿಯಾಪದ

 - (4) ಸರ್ವನಾಮಪದ

- 31. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಮಾಡಲೇಬೇಕು' ಎಂಬುದು
 - (1) ವಿಶೇಷಣ ಪದ
 - (2) ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಪದ
 - (3) ಕ್ರಿಯಾಪದ 🗸
 - (4) ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಪದ
- 32. "ಸಿಬ್ಬಂದಿ" ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ?
 - (1) ಫಾರಸಿ 🗸
 - (2) ಉರ್ದು
 - (3) ಅರಬ್ಬಿ
 - (4) ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ
- 33. ಜನಪದ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರದ ಪ್ರಕಾರ
 - (1) ಪುರಾಣ 🗸
 - (2) <u>ಯಕ್ಷ</u>ಗಾನ
 - (3) ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಾಟ
 - (4) ಮೂಡಲಪಾಯ
- **34.** ಮಾರ್ಗದೇಸಿಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಯೋಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾವಗೀತೆಯಾದದ್ದು.
 - (1) ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ
 - (2) ಲೇಖನ ಸಾಹಿತ್ಯ
 - (3) ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ
 - (4) ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ 🗸
- **35.** ಶಾಂತರಸವನ್ನು ನವರಸಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕ.
 - (1) ಉದ್ಭಟ 🗸
 - (2) ರುದ್ರಟ
 - (3) ಆನಂದವರ್ಧನ
 - (4) ವಾಮನ

- Directions (Q. Nos. 36-40): The questions are designed to test your knowledge of English Vocabulary. Choose the correct word from the options given below and shade/blacken it on the answer sheet.
- **36.** Fortune telling through reading of palms
 - (1) Chronology
 - (2) Chiromancy \checkmark
 - (3) Chagrin
 - (4) Chiaroscuro
- **37.** A state of a person in which he has to choose one of the two unfavourable things or situations.
 - (1) Deism
 - (2) Dilemma 🗸
 - (3) Dichotomy
 - (4) Dualism
- **38.** Geographical phenomena when days and nights are equal
 - (1) Solstice ✓
 - (2) Polar
 - (3) Equinox
 - (4) Eclogue
- **39.** Animals living in flocks
 - (1) Social
 - (2) Gregarious \checkmark
 - (3) Fusion
 - (4) Equine
- **40.** A list of books with details of authorship, edition, subjects etc.
 - (1) Bibliography \checkmark
 - (2) Compendium
 - (3) Lexicon
 - (4) Thesaurus

- **Directions :** From Question No. **41-44**, choose the correct sentence among the sentences given below and shade/blacken the correct answer in your answer sheet.
- **41.** (1) The scenaries of Kashmir capture tourists' minds.
 - (2) The scenaries of Kashmir capture a tourist mind.
 - (3) The scenary of Kashmir capture tourists' minds. \checkmark
 - (4) The Kashmir scenaries capture a tourist mind.
- **42.** (1) Each girl and each boy were given a prize.
 - (2) Each girl and each boy was given a prize. \checkmark
 - (3) Each girl and each boy have been given a prize.
 - (4) Each girl and each boy will have been given a prize.
- **43.** (1) The horse and carriage are at the door.
 - (2) The horse and carriage were at the door.
 - (3) The horse and carriage have been at the door.
 - $\frac{\text{(4)} \quad \text{The horse and carriage is at the}}{\text{door.}}$
- 44. (1) The quality of managers was $\underbrace{\text{not good.}}$
 - (2) The quality of managers were not good.
 - (3) The quality of managers have not been good.
 - (4) The quality of managers are not good.

Directions: Each of the question from **45-49,** has a word given in the beginning followed by four options. You have to identify the most appropriate meaning of the word among the four options and mark the corresponding answer in your answer sheet.

45. Alma mater :

- (1) Native village or town or city
- (2) School College or university a person has once attended.
- (3) Domicile
- (4) National

46. Prima facie:

- (1) Primary
- (2) Important
- (3) Accepted as correct until proved otherwise \checkmark
- (4) Evident

47. De facto :

- (1) Not existing
- (2) Existing in fact
- (3) Dead
- (4) Unavailable

48. Modus operandi

- (1) A module
- (2) Operational
- (3) A mode
- (4) A way of operating \checkmark

49. Impostor

- (1) Impressive person
- (2) Peremptory
- (3) A person who imposes rules
- (4) A person who makes deceitful pretence \checkmark

Directions : For Question Nos. **50-54,** choose the word which is an antonym of the given word and mark the appropriate answer in your answer sheet.

50. Meticulous:

- (1) Mutual
- (2) Shaggy
- (3) Meretricious
- (4) Slovenly \checkmark

51. Lend:

- (1) Borrow \checkmark
- (2) Cheat
- (3) Pawn
- (4) Hire

52. Patchy:

- (1) Attractive \checkmark
- (2) Uniform
- (3) Simple
- (4) Clear

53. Industrious:

- (1) Indifferent
- (2) Indolent \checkmark
- (3) Casual
- (4) Lazy

54. Synthetic:

- (1) Affable
- (2) Natural \checkmark
- (3) Plastic
- (4) Cosmetic

- **Directions :** For Question Nos. **55-59,** understand the meaning of the underlined idioms and phrases in the sentence and mark the correct option in your answer sheet.
- **55.** Their father's will has created a great deal of **bad blood** between the two brothers.

What does the underlined idiom mean?

- (1) ill feeling \checkmark
- (2) murder
- (3) jealousy
- (4) competition
- **56.** It is time that professors came down from their **ivory towers** and studied the real needs of students.

What does the underlined idiom mean?

- (1) Luxurious homes
- (2) Dreamlands \checkmark
- (3) Detachment and seclusion
- (4) Superior attitude
- **57.** His habit of <u>nitpicking</u> always irritates his colleagues.

What does the underlined word mean?

- (1) Finding fault ✓
- (2) Blaming others
- (3) Pulling other's legs
- (4) Worrying about unimportant details

58. I know his humble background and therefore it is funny to see him <u>ride</u> the high horse.

What does the underlined idiom mean?

- (1) Learn riding
- (2) Put on airs \checkmark
- (3) Buy expensive cars
- (4) Treat his horse cruelly
- **59.** Experts in the history of the relationship between the two countries take <u>a jaundiced view</u> of the likely success of the peace talks.

What does the underlined idiom mean?

- (1) Prejudiced \checkmark
- (2) Sick
- (3) Grim
- (4) Negative

Directions : For Question Nos. **60-64**, choose the option which is the correct response from given alternatives for the underlined expression and mark the answer in your answer sheet.

- **60.** There is a certain type of diseases which cannot be cured
 - (1) are certain types of diseases
 - (2) will be certain type of disease
 - (3) can be certain type of disease
 - (4) should certain types of diseases

61.	We should avoid go where we are		between the speaker and the hearer,
	not respected.		facial expressions, etc. Kinesics is
	(1) avoid going ✓		the study of the visual aspects of
	(2) avoid visit		non-verbal interpersonal
	(3) avoid meet		communication. It may be the
	(4) avoid interact		closing and the opening of the eyelids, winking, blinking, the way
			one looks, movement of hands etc.
62.	I have borrowed a book from one of		This may be called 'body language'.
	my friend.		The study of gestures is interesting
	(1) one of my friends \checkmark		as a subject in itself. Gestures vary
	(2) one of his friends		from community to community and
	(3) one of their friend		the same gesture may mean
	(4) one of their friends		different things in different
			communities. Proxemics is the study of the ways in which space is
63.	Mr. Shashi is not pulling on well		handled in human communication.
	with his wife.		Spatial changes give a 'tone' to
	(1) not keeping on		communication. The distance
	(2) not placing on		between people may function as an
	(3) not adjusting on		aid to communication.
	(4) not getting on \checkmark		
	•	65.	The study of visual aspects of non
64.	The minister's working style is		verbal interpersonal communication
	different from his predecessor .		is known as
	(1) previous		(1) Chronemics
	(2) unique		(2) Proxemics
	(3) present one		(3) Haptics
	(4) predecessor's \checkmark		(4) Kinesics \checkmark
	<u> </u>		
Dire	ections: For Question Nos. 65-67,	66.	Identify the aspect of human
	read the following passage and mark		communication studied under
	the correct answer for the questions		Proxemics.
	given below in your answer sheet.		(1) Touch
			(2) Time
	Non-verbal communication includes		$(3) Space \checkmark$
	the way we speak and move, our		(4) Body Language

- **67.** Identify the aspect that does not come under body language.
 - (1) The way one looks
 - (2) Hand movements
 - (3) Opening of eyelids
 - (4) Time Management ✓

Directions : For Question Nos. **68-70,** read the following passage and mark the correct answer for the questions given below in your answer sheet.

In advertising, the encoding of messages and the conversion of mental concepts into symbols is the responsibility of the creative team. While the client is the sponsor of the advertising, the creative team is the author. Each member of the creative team plays an essential role. The team's copywriter develops the verbal message and the copy (words) within the advertisement spoken by the imaginary persona. The copy writer typically works art director who is with an responsible for the nonverbal aspects of the message, the design, which determines the visual look intuitive feel of and the advertisement. Together they work under the supervision of a creative director (typically, former copywriter or art director) who is

ultimately responsible for the creative product or the form the final ad takes. As a group, the people who work in the creative department are generally referred to as the creatives, regardless of their speciality.

- **68.** Who is responsible for the design of the non-verbal aspects of the advertisement?
 - (1) The actors
 - (2) The art director \checkmark
 - (3) The viewers of the advertisement
 - (4) The users of the product
- **69.** Who are referred to as the creatives?
 - (1) The clients of the product
 - (2) The sponsors of the ad
 - (3) People in the creative department \checkmark
 - (4) The consumers of the product
- **70.** Identify the task which is not a responsibility of the creative team:
 - (1) Sponsoring the advertisement
 - (2) The encoding of messages
 - (3) Developing the verbal message
 - (4) The conversion of mental concepts

146 (11 - A)

71.	ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ದ್ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ	74.	ವಿಂಡೋ ಇರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಿರುದಾರಿ
	(1) AIBCDI(2) 23412		ಯಾವುದು ? (1) Shift + P
	(3) 100101 ✓ (4) ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ		 (2) Alt + P (3) Control + P ✓ (4) Control + Shift + P
72.	 	75.	ಪಂಟಿಯಮ್ ಪದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು (1) ಹಾರ್ಡ್ಡಿಸ್ಕ್ (2) ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ (3) ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೋಸೆಸರ್
73.	 (1)	76.	ಷೋಡಶ ಮಾನ ಸಂಖ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಆಧಾರ (1) 2 (2) 8
	(3) ಬ್ರೌಸರ್ ಪೇಜ್		(3) 10

(4) ಸರ್ಚ್ ಪೇಜ್

71.	Which of the following is an example of binary number. (1) A I B C D I (2) 23412 (3) 100101 ✓ (4) All of the above	74.	What is the shortcut of printing a document for computer having windows? (1) Shift + P (2) Alt + P (3) Control + P (4) Control + Shift + P
72.	The basic unit of a worksheet into which you enter data in excel is called (1) Cell ✓ (2) Table (3) Box (4) Field	75.	The term Pentium is related to (1) Hard Disk (2) Motherboard (3) Microprocessor (4) Memory chip
73.	A website's main page is called (1) Home Page √ (2) Bookmark (3) Browser page	76.	The base of the hexadecimal number system is (1) 2 (2) 8 (3) 10

(4) Search page

77.	ಡೇಟಾವು ಸಂಚಿತವಾಗಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು	80.	USB ಯು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಂತ್ರಸಾಧನ ?
	(1) ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್		(1) ಬೈನರಿ
	(2) ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ 🗸		(2) ದ್ವಿತೀಯಕ 🗸
	(3) ಟೈಂ ಶೇರಿಂಗ್		(3) ತೃತೀಯಕ
	(4) ಈ ಯಾವುವೂ ಅಲ್ಲ		(4) ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುವೂ ಅಲ್ಲ
78.	ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ?	81.	BIOS ನಿಂದ ರನ್ ಆಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಘಟಕಗಳು
	(1) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು		ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ?
	(2) ಯಂತ್ರಾಂಶ ಇಲ್ಲವೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಡಿವೈಸ್		(1) DMOS
	(3) ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.		(2) POST ✓ (3) CMOS
	(4) ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ 🗸		(4) RIP
79.	ಮೆಮೊರಿ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನು	82.	EXIFನ ವಿಸ್ತಾರವೇನು ?
	ಆರಿಸಿ. (1) ಕಿಲೋಬೈಟ್		(1) Exchangeable Image File Finish
	(2) ಮೆಗಾಬೈಟ್		(2) Exchangeable Image File Format \checkmark
	(3) ಗಿಗಾಬೈಟ್		(3) Executable Image File Format

(4) Executable Image File Finish

77.	Process in which, data is accumulated and processed in a group	80.	USB is which type of storage device?
	group		(1) Binary
	(1) Group Processing		(2) Secondary \checkmark
	(2) Batch Processing		(3) Tertiary
	(3) Time Sharing		(4) None of the above
	(4) None of these		
		81.	Which program is run by BIOS
			to check hardware components
78.	Which of the following is true		are working properly while computer is turn on ?
	about firewalls?		(1) DMOS
	(1) Follow a set of rules		
	(2) Can be either hardware or		$(2) POST \checkmark$
	software device		(3) CMOS
	(3) Filters Network Traffic		(4) RIP
	(4) All of the above \checkmark	82.	What is the full form of EXIF?
			(1) Exchangeable Image File
			Finish
79.	Choose the largest memory size.		
	(1) Kilobyte		(2) Exchangeable Image File Format \checkmark
	(2) Megabyte		(3) Executable Image File Format
	(3) Gigabyte		
	(4) Terabyte \checkmark		(4) Executable Image File Finish
146	(15 -	- A)	

83.	C++ ನ್ನು ಯಾರು ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು ?	86.	ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದ
	(1) % 1-76 13 0 1076		ಯಾವುದು ?
	(1) ಸ್ಟೀವ್ ಜೋಬ್ಸ್		(1) ಪಿಹೆಚ್ಪಿ
	(2) ಜೇಮ್ಸ್ ಗ್ಲೋಸಿಂಗ್		(1)
	(3) ಬಿಜಾರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೌಟ್ಸ್ಸ್ಪಪ್ 🗸		(2) සාධා (2)
	(4) ಡೆನಿಸ್ ರಿಚಿ		(3) ಒರ್ಯಾಕಲ್ 🗸
			(4) ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
84.	ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ		
	ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ?	87.	ಕ್ಯಾಚೆ (cache) ಮೆಮೊರಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲಿ ?
	(1) F2		(1) ಸಿಪಿಯು 🗸
	(2) F5		(2) ಮೊನಿಟರ್
	(3) F7 \(\square \)		(3) ಸ್ಕ್ಯಾನರ್
	(4) F1		(4) ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ
85.	BIOS ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯ	88.	C ಯು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಭಾಷೆ ?
	ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಧನ ?		(1) ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಭಾಷೆ
	(1) ಪ್ರಾಥಮಿಕ 🗸		(2) ಮೂರನೇ ಜನರೇಷನ್ ಉನ್ನತ
	(2) ದ್ವಿತೀಯಕ		ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ 🗸
	(3) ತೃತೀಯಕ		(3) ಮೆಷಿನ್ ಭಾಷೆ
	(4) ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ		(4) ಭವಿಷ್ಯ ಭಾಷೆ
146	(16 -	- A)	

83.	Who invented C ++? (1) Steve Jobs (2) James Gosling (3) Bjarne Stroutstrup ✓ (4) Dennis Ritchie	86.	Which term is related to Database? (1) PHP (2) JAVA (3) Oracle (4) Assembly
84.	Which function key is used to check spellings? (1) F2 (2) F5 (3) F7 ✓ (4) F1	87.	Where is the Cache memory located? (1) CPU (2) Monitor (3) Scanner (4) On file server
85.	Which type of storage device is BIOS? (1) Primary \((2) Secondary (3) Tertiary (4) Not a storage device	88.	What kind of language is C? (1) An Assembly Language (2) A third generation high level language ✓ (3) A machine language (4) Future language
146	(17 -	- A)	

89.	ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ?	92.	ಎಮ್.ಎಸ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬಾರ್ಡರ್ನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ?
	(1) RAM		(1) ಎಡಿಟ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ
	(2) ROM		(2) ಹೋಮ್ನಿಂದ
	(3) Cache		(3) ಎಮ್.ಎಸ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬಾರ್ಡರ್ನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು
	(4) Hard Disk \checkmark		ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 🗸 (4) ಟೂಲ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ
90.	Apple ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ?	93.	ಎಮ್.ಎಸ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಭಾಗಾಹಾರ ಚಿಹ್ನೆ.
	(1) Linux		(1) / 🗸
	(2) Windows		(2) D
	(3) Mac OS \checkmark		(3) Div
	(4) DOS		(4) \
		94.	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು
91.	ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುವಲ್ಲದ ಜ್ಹೂಮ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ?		ಸೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
	(1) 10		(1) ಆಲ್ಟ್ ಕೀ ಒತ್ತುವುದು 🗸
	(2) 100		(2) F2 ಕೀ ಒತ್ತುವುದು

(3) ಸೆಲ್ನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು(4) ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು

(3) 300

146

89.	Which among the following is odd one?	92.	How can one set a page border in MS–Excel ?
	(1) RAM		(1) From Edit Menu
	(2) ROM		(2) From Home
	(3) Cache		(3) One cannot set a page border in MS-Excel \checkmark
	(4) Hard Disk ✓		(4) From Tools menu
90.	Which operating system is developed by Apple ?	93.	Which among following is a divide symbol in MS-Excel ?
	(1) Linux		<u>(1) / </u> ✓
	(2) Windows		(2) D
	(3) Mac OS \checkmark		(3) Div (4) \
	(4) DOS		
91.	Which of the following is not a valid zoom percentage in excel? (1) 10	94.	Which one is not the correct method of editing the cell content in MS-Excel? Choose from the following:
			(1) Press the Alt Key \checkmark
	(2) 100(3) 300		(2) Press the F2 Key(3) Double click the cell
	<u>(4) 500</u> ✓		(4) Click the formula Bar
146	(19	- A)	

95.	ಎಮ್.ಎಸ್. ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ?	98.	ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸರ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ
	(1) 40(2) 45 ✓		ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. (1) ಔಟ್ ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್
	(3) 50		(2) ಇನ್ ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ✓
	(4) ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ		(3) ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್
			(4) ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್
96.	ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿನ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ?	99.	ಯಾವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ MS-Windows ಮತ್ತು MS-Dos ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ?
	(1) 8 pt(2) 10 pt		(1) ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆ
	$(3) 12 pt \checkmark$		(2) ಎರಡನೇ ಪೀಳಿಗೆ
	(4) 14 pt		(3) ಮೂರನೇ ಪೀಳಿಗೆ(4) ನಾಲ್ಕನೇ ಪೀಳಿಗೆ ✓
97.	ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್		
	ಅಸಿಂಧುವಾದುದು ?	100.	ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ C ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಟೋಕನ್ ಯಾವುದು ?
	(1)		(1) Scanf()
	(3)		(2) Strlen ()
	(4) ಮಲ್ಟಿಪಲ್ (ಬಹು)		(3) typedef \(\square \) (4) Clrscr ()
146	(20	- A)	_

95.	How many maximum columns can be inserted in MS-Word document? (1) 40 (2) 45 (3) 50 (4) Unlimited	98.	Magnetic Ink character recogniser is Fill in the blank with the correct option. (1) An Output Unit (2) An Input Unit (3) A Processing Unit (4) A Memory Unit
96.	What is the default font size of new word document based on normal template? (1) 8 pt (2) 10 pt (3) 12 pt (4) 14 pt	99.	MS-Windows and MS-Dos systems were developed during which generation of Computers? (1) I Generation (2) II Generation (3) III Generation (4) IV Generation
97.	Which of the following line spacing is invalid? (1) Single	100	Which one of the following is a token of C-Language ?(1) Scanf ()
	(2) Double		(2) Strlen ()

(3) typedef \checkmark

(4) Clrscr ()

146 (21 - A)

(3) Triple \checkmark

(4) Multiple

ಚಿತ್ತು ಬರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳ SPACE FOR ROUGH WORK

146 (22 - A)

ಚಿತ್ತು ಬರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳ SPACE FOR ROUGH WORK

(23 - A) **146**

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪುಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ತೆರೆಯಕೂಡದು.

ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್

Α

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ: 146

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ (ಪತ್ರಿಕೆ-II)

ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯ : 2 ಗಂಟೆಗಳು

ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು : 200

ಸೂಚನೆಗಳು

- 1. ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗದ ಅಥವಾ ಹರಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪುಟ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿತವಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
- 2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ A ಅಥವಾ B ಅನ್ನು, ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು OMR ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸಂಕೇತ (ಎನ್ ಕೋಡ್) ಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮತ್ತು ಸಂವೀಕ್ಷ ಕರು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು/ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ/ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
- 3. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಚೌಕದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಬರೆಯಬಾರದು.
- 4. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಿಕೆ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (a) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ : 1-35 (b) ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ : 36-70 (c) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ : 71-100. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು 4 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿನಿಸುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳಿವೆಯೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆನಿಸುವ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- 5. ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ (OMR Sheet) ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಶಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು.
- 6. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳು. ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ 0.25 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುವುದು.
- 7. ಚಿತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಿಕೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪುಸ್ತಿಕೆಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
- 8. ಪರೀಕ್ಷ್ರೆಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷ್ಮಣವೇ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾವುದೇ ಗುರುತುಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಂವೀಕ್ಷ್ಮಕರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕದ್ದು.
- 9. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೂ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಕ್ಯಾಲ್ ಕ್ಯುಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್/ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಾಧನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ತರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

146

Note: English version of the instructions is printed on the front cover of this booklet.